

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ต่อยอด (4 สัปดาห์)

ประจำปี 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ภาคปฏิบัติ แบบออนไลน์

เรียน นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

ตามประกาศสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25/2557 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ และฝึกอบรมทักษะทางเภสัชบำบัด ในระยะเวลาตั้งแต่ 16 สัปดาห์ หรือน้อยกว่า 1 ปี และได้รับประกาศนียบัตร นั้น

เนื่องจากการจัดฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9 และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา รุ่นที่ 1 ได้จัดฝึกอบรมในระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดฝึกอบรมโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้วนั้น

เพื่อประโยชน์สูงสุดของเภสัชกร ให้ได้รับประกาศนียบัตร และใช้ประกอบในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ดังนั้น สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จึงใคร่ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งต่อยอด (4 สัปดาห์) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9 และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 ภาคปฏิบัติ แบบออนไลน์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บัญชีเลขที่ 031-7-09530-5 มีค่าลงทะเบียนดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน แบบ online	ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566	หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง , ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต การฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม	2,500 บาท	3,000 บาท

ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติจัดการประชุมและเก็บค่าลงทะเบียนดังกล่าว และใคร่ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัด ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงานผู้เป็นข้าราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิและตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จัดการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ

(รศ.ดร.ภก.สุภัทสร สุนงกข)

อุปนายกสมาคมฯ

ผู้อนุมัติโครงการ

(ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง)

นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (สกม.)

เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท38 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099-3-00043177-4